
ชง ครม. ปูพรม 77 จังหวัดปู "ทางเท้า" ผสม "ยาง" ทั�วประเทศ 

'กฤษฎา' เตรียมแผนชง ครม. ไฟเขียว สั�งเทศบาล 77 จังหวดั ปูพรมทางเท้าผสมยางทั�วประเทศ ปลายเดือนนี� ขณะที� ยางทาํถนน อบจ. ต้อง

ประชุมสภาจังหวัดก่อนเคาะเงนิ "1 กโิลเมตร 1 หมู่บ้าน" คาดต้นเดือน ก.พ. ถึงจะคกิออฟได้ ประเมนิมงีบประมาณไม่ตํ�ากว่า 4 หมื�นล้าน ด้าน 

บิ�ก กยท.พิษณุโลก เต้น! ท้วงติงอืด ผวาไม่มนีํ�ายางป้อนช่วงปิดกรีด 

 
 
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกจิ" วนันี�  (11 ม.ค. 62) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยการยางแห่งประเทศไทย เชิญตวัแทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 77 จงัหวดั องคก์ารบริหารจงัหวดั ผูอ้าํนวยการกองช่าง ฝ่ายกาํหนดราคา 

คือ กรมบญัชีกลาง และหน่วยตรวจสอบ ตั�งแต่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาประชุมร่วมกบัฝ่ายออกแบบ คือ กระทรวง

คมนาคม กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จะใชเ้วทีดงักล่าวนี� ชี�แจงการทาํถนนพาราซอยดซี์เมนตท์ั�วประเทศ โครงการ "1 หมู่บ้าน 1 

กโิลเมตร" พร้อมแจกคู่มือฯ คาดการณ์จากการประชุมครั� งนี� จะทาํใหแ้บบถนน วิธีการก่อสร้างที�ถูกตอ้ง คาดว่าจะเริ�มดาํเนินการในเดือน ก.พ. สาเหตุ

เนื�องจากงบประมาณทั�งหมดเป็นงบบริหารส่วนจงัหวดั ผา่นสภาจงัหวดั แลว้จึงจะเริ�มดาํเนินการไดท้นัที คาดว่า เงินสะสม อปท. มีอยูไ่ม่ตํ�ากวา่ 4 

หมื�นลา้นบาท 

 



 
 
 
ส่วนถนนทางเทา้ที�ทาํดว้ยตวัหนอนผสมยางพารากบัลานกีฬาที�ไดร้ับรองมาตรฐานจากกรมโรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรมไดร้ับรอง มอก. ประมาณ

ปลายเดือนนี� ทางคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) จะมีมติรับรองให้เผยแพร่ถนนทางเทา้ดว้ยผสมยางพารากบัลานกีฬาแลว้ 

หลงัจากนั�น ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอเขา้ที�ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื�อขอให้ อปท. เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รวมทั�ง กทม. 

77 จงัหวดั ใหปู้ทางเทา้ผสมดว้ยยางพารา จะเพิ�มการใชย้างในประเทศใหม้ากขึ�น 

 

 



 
 
ขณะเดียวกนั กไ็ดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ ครม. ไดอ้นุมติัให ้ธ.ก.ส. มีเงินโครงการกูพิ้เศษให้กบัสหกรณ์การยางที�มีความเขม้แขง็และมี

ความสามารถรวบรวมแปรรูปเป็นยางกอ้นส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ สหกรณ์การยางบ่อทอง จ.ชลบุรี หรือ สหกรณ์การยางที� อ.เบตง จ.ยะลา เป็น

ตน้ พดูง่าย ๆ กคื็อ เพิ�มจาํนวนธุรกิจส่งออก แทนที�จะอยูแ่ค่กลุ่ม 4-5 บริษทัใหญ่เท่านั�น! 

 

 
 
 

ขณะที� นายพนสั แพชนะ ผูอ้าํนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก เผยวา่ กวา่จะเริ�มดาํเนินการเดือน ก.พ. ในการทาํถนน ชา้เกินไปหรือไม่ 

เชื�อว่าหลายจงัหวดัปิดกรีดแลว้ จะทาํให้เสียโอกาส แต่อยา่งไรกดี็ ในขณะนั�น จ.พิษณุโลก เชื�อวา่ยงัมีนํ�ายางสดอยูใ่นมือ หาก อปท. จงัหวดัไหนไม่มี

นํ� ายางสดป้อน ทางจงัหวดัพร้อมที�จะส่งใหท้นัที 


